

Lời nói đầu

Với mục tiêu nâng cao sự hiểu biết, tiến bộ của thống kê chính thức và các vấn đề liên quan cũng như thúc đẩy sự phát triển hiệu quả các dịch vụ thống kê chính thức, năm 1985, IAOS - Hiệp hội quốc tế về Thống kê chính thức được thành lập và phát triển như là một bộ phận chuyên môn của Viện Thống kê Quốc tế. Thành viên của Hiệp hội là những người có quan tâm đến khoa học trong lĩnh vực thống kê chính thức.

Cứ hai năm, Hiệp hội lại tổ chức các Hội nghị để những người làm thống kê chính thức có thể đưa ra các trao đổi không chính thức và thảo luận về những thách thức mới, vấn đề đang nổi lên và phương pháp làm việc mới. Năm 2014, Hội nghị IAOS lần thứ 14 đã được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam với hơn 175 đại biểu đến từ 47 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế cùng gần 60 đại biểu trong nước đại diện các Bộ, ngành, chuyên gia thống kê của một số trường đại học, viện nghiên cứu...

Chủ đề của Hội nghị lần này: “*Thách thức của Thống kê Nhà nước – đáp ứng yêu cầu của một thế giới đang thay đổi*”. Ban tổ chức Hội nghị đã nhận được nhiều bài tham luận của các đại biểu tham dự với những nội dung: theo sát những thay đổi về nhu cầu của người sử dụng; khám phá công nghệ mới, đặc biệt là sử dụng internet để thu thập và phổ biến thông tin; giải quyết vấn đề về truy cập các dữ liệu vi mô và bảo đảm tính bảo mật thông tin của đối tượng điều tra thống kê; hợp tác trong các lĩnh vực: đào tạo, tăng cường đối thoại, trao đổi với người sử dụng; phát triển các nguồn thông tin thống kê mới như khai thác hồ sơ hành chính... Các bài tham luận thể hiện quan điểm, những trao đổi về phương pháp luận cũng như kinh nghiệm thực hành thống kê. Đây là những tư liệu quý để những người làm thống kê trong nước có cơ hội học hỏi những tiến bộ của Thống kê thế giới.

Nhằm truyền tải tới quý độc giả nói chung và các cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành Thống kê về Hội nghị này, Ban biên tập ra mắt Chuyên san “Hội nghị Quốc tế về Thống kê Chính thức năm 2014”.

Nhân dịp xuất bản Chuyên san này, Ban biên tập Thông tin Khoa học Thống kê hy vọng tiếp tục nhận được sự hợp tác, đóng góp ý kiến của các độc giả, các cán bộ trong và ngoài Ngành để chúng tôi hoàn thiện việc xuất bản các ấn phẩm Thông tin Khoa học Thống kê nói chung và các Chuyên san Thống kê nói riêng.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban biên tập Thông tin Khoa học Thống kê theo địa chỉ:

Ban biên tập Thông tin Khoa học Thống kê

Viện Khoa học Thống kê

Địa chỉ: 42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: 04-38344114; Fax: 04-37751356

Email: vienkhoaheoc@gso.gov.vn; vienthongke@hn.vnn.vn